

Thực hiện kế hoạch số 388/ KH – UBND quận Long Biên về việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương và tổ chức cho học sinh tham quan tìm hiểu cụm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm học 2023 – 2024 chiều ngày 8/12/2023, trường THCS Lý Thường Kiệt đã tổ chức cho học sinh khối 6 tham gia hoạt động tham quan di tích lịch sử Đình Bắc Biên, Đền thờ Lý Thường Kiệt và Đền Trần Vũ trên địa bàn quận Long Biên.

Hoạt động học tập tham quan ngoại khóa tại trường học là một trong những hoạt động luôn được Ban giám hiệu trường THCS Lý Thường Kiệt chú trọng quan tâm. Đây là hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường giúp đẩy mạnh kiến thức thực tế thông qua các hoạt động xã hội, là nền tảng để các em được tìm hiểu di tích lịch sử địa phương. Đồng thời rèn được kỹ năng sống, phát triển năng lực và làm giàu thêm tình yêu quê hương, đất nước.

Hiểu được tầm quan trọng cũng như những lợi ích thiết thực của hoạt động học tập tham quan ngoại khóa, trường THCS Lý Thường Kiệt luôn lựa chọn những địa điểm tổ chức hoạt động có tính chất giáo dục cao cho học sinh tham gia hàng năm. Năm học 2023 - 2024 trường THCS Lý Thường Kiệt tổ chức cho học sinh khối 6 tham gia hoạt động tham quan di tích lịch sử Đình Bắc Biên, Đền thờ Lý Thường Kiệt và Đền Trần Vũ trên địa bàn quận Long Biên.



Các em học sinh học tập tại Đền thờ Lý Thường Kiệt – Long Biên

Di tích lịch sử đầu tiên các em tham quan là Đình Phúc Xá hay còn gọi là đình Bắc Biên, thuộc tổ dân phố số 8, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Đây cũng là quê hương Ngọc Thụy thân yêu của các em vì vậy chuyến tham quan càng thêm ý nghĩa. Phúc Xá là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đây có nhiều công trình văn hóa tâm linh, chỉ trong một làng đã có 4 công trình gồm chùa, đình và 2 ngôi đền. Trong những công trình này, đền Thờ Lý Thường Kiệt là một di tích nổi tiếng nhất. Với tài, đức và các chiến công của người anh hùng Lý Thường Kiệt ông đã được dân làng tôn vinh là Thành hoàng làng – người che chở phù giúp dân có cuộc sống yên bình.

Buổi học tập giúp các em học sinh hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt là danh tướng, đại thần nhà Lý, ông tên thật là Ngô Tuấn, sinh năm Kỷ Mùi(1019). Người làng An Xá, huyện Quảng Đức, phủ Thái Hoà, thành Thăng Long(nay thuộc Hà Nội). Ông có tài văn võ, năm 23 tuổi được bổ nhiệm làm Hoàng Môn Chi Hầu rồi thăng dần tới Thái Úy. Lý Thường Kiệt làm quan trải qua 3 triều vua: Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông và lập công lớn trong cuộc phá Tống bình Chiêm, bảo vệ vững chắc nền độc lập nước nhà, xây dựng đất nước phòng vinh. Ông là người toàn đức, toàn tài được mọi người cảm phục và được vua Lý Nhân Tông nhận làm Thiên Tử Nghĩa Đệ. Năm 1077, khi đánh đuổi 25 vạn quân Tống trên tuyến sông Như Nguyệt, tương truyền bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” ra đời, được xem là bản tuyên ngôn độc lập hùng hồn đầu tiên của lịch sử dân tộc, làm kẻ thù khiếp sợ.

“Nam quốc Sơn hà Nam đế cư.
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm.
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”

Ông mất vào tháng 5 năm Ất Dậu(1105) thọ 86 tuổi, được truy tặng Thái Úy Việt Quốc Công. Qua bao cơn binh lửa, bão lũ, dân làng vẫn giữ được đôi câu đối ghi công đức của Thái úy Lý Thường Kiệt:

“Phá Tống, Bình Chiêm, phò nghiệp Lý
Giúp dân cứu nước rạng làng Cơ”.

Khi được hiểu hơn về công lao của Thái úy Lý Thường Kiệt, các em thêm kính yêu, cảm phục ngài và tự hào khi ngôi trường của mình mang tên Lý Thường Kiệt. Từ đó càng cố gắng học tập, rèn luyện để làm rạng danh ngôi trường mình.

Các em học sinh chụp hình lưu niệm tại di tích lịch sử Đền Trấn Vũ - Long Biên

Sau khi được tìm hiểu, tham quan khu di tích lịch sử Đình Bắc Biên, Đền thờ Lý Thường Kiệt, các em lên xe tiếp tục chuyến hành trình của hoạt học tập tham quan ngoại khóa tại Đền Trấn Vũ. Đền Trấn Vũ nằm ngay sát phía trong đê sông Hồng, nay

thuộc tổ 5, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội Đền Trấn Vũ được khởi dựng vào thời vua Lê Thánh Tông. Đền Trấn Vũ có tên chữ là Trấn Vũ quán, hay “Hiển linh Trấn Vũ quán”. Theo lời kể của những người cao niên trong làng thì vua Lê Thánh Tông đi chinh phạt phương Nam có đóng quân ở Cự Linh, đức vua được Thánh Tổ ứng mộng. Ngài bèn cho lập đền thờ, tượng và bài vị bằng gỗ ghi chữ vàng “Hiển linh Trấn Vũ quán”. Trên tổng thể các hạng mục công trình kiến trúc hiện nay thì ngôi đền Trấn Vũ được tu sửa và xây dựng lại hoàn toàn vào thời Nguyễn. Đền Trấn Vũ có thể được xem là một trong những điểm tham quan đáng quan tâm, bởi nơi đây có *Hội đền Trấn Vũ* khá đặc sắc, gắn với nghi thức *Kéo co ngôi độc đáo*, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia.



Các em học sinh chăm chú lắng nghe giới thiệu về các di tích

Hoạt động học tập tham quan ngoại khóa của trường THCS Lý Thường Kiệt đã kết thúc tốt đẹp và đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Hoạt động tham quan di tích lịch sử Đình Bắc Biên, Đền thờ Lý Thường Kiệt và Đền Trấn Vũ đã góp phần giúp học sinh ôn tập kiến thức lịch sử quan trọng, được rèn luyện nhiều kỹ năng. Không chỉ vậy, các em học sinh đã có những giờ phút thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng, được giao lưu gắn tình đoàn kết và đặc biệt là bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc ... từ đó các em có được những định hướng bản thân học tập và rèn luyện tốt hơn. Kết thúc hoạt động, tất cả học sinh đều được tham gia viết bài thu hoạch dưới những hình thức vô cùng phong phú như làm thơ, vẽ tranh, viết bài văn, làm video... nêu suy nghĩ, cảm nhận của các em về chuyên đi đây ý nghĩa này!

Một số hình ảnh của hoạt động:





